

แจ้งรีไฟแนนซ์แบงก์ออมสินดอกเบี้ย4%ต่อปี สูงสุดไม่เกิน7แสน ทายาทต้องเซ็นยินยอม

นำเสนอเมื่อ : 12 ก.พ. 2559

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสศ.) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบโครงการลดภาระหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยธนาคารออมสินจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่ให้ผู้ที่ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยใช้เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
ซึ่งทายาทจะได้รับเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม เป็นเงินบำเหน็จตกทอด นำมาขอสินเชื่อใหม่ หรือรีไฟแนนซ์
เพื่อลดภาระหนี้ หรือปิดบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 4%
ว่าเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เบื้องต้นธนาคารออมสินได้กำหนดไว้ว่า

- ครุต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป
- ระยะเวลา 20 ปี
- ทั้งนี้ อายุผู้กู้ และอายุสัญญาผู้กู้ จะต้องมียุบรวมไม่เกิน 75 ปี เช่น ถ้าอายุ 65 ปี จะเหลือระยะเวลาผู้กู้ 10 ปี เป็นต้น
- ที่สำคัญทายาทต้องเซ็นยินยอมให้ธนาคารออมสินรับเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. ก่อน ครุถึงจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้
- โดยโครงการนี้ครุที่ถูธนาคารออมสินยื่นโนติสไปแล้ว ประสานขอเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน

“หลักการของการใช้เงิน ช.พ.ค.มารีไฟแนนซ์นั้น
คิดจากฐานปัจจุบันที่ทายาทจะได้รับเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม อยู่ที่ประมาณ 950,000 บาท
มาตั้งเป็นวงเงินรีไฟแนนซ์สำหรับครุ โดยสูงสุดรายละไม่เกิน 700,000 บาท แบ่งเป็น 2 ส่วน อาทิ
สมาชิกเป็นหนี้ธนาคารออมสิน 350,000 บาท เมื่อเข้าร่วมโครงการธนาคารจะหักเงินต้นส่วนแรกทันที 350,000
บาท และส่วนที่จะคิดเป็นดอกเบี้ย 4% ต่อปี ตลอดอายุการกู้ 20 ปี รวมกับเงินค้ำสมาชิก ช.พ.ค. ระยะ 20 ปี
ซึ่งปัจจุบันครุต้องจ่ายเงินค้ำสมาชิก ช.พ.ค. เดือนละประมาณ 600 บาท จะต้องถูกหักไปทันที ดังนั้น
เมื่อครุเข้าร่วมโครงการนี้ จะถือเป็นการหักเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารออมสินไปแล้ว
ถ้าครุมีหนี้เงินต้นลดน้อยลง จะทำให้การผ่อนชำระหนี้ส่วนที่เหลือลดลงไปด้วย
แต่หนี้ส่วนที่เหลือยังคงต้องผ่อนชำระในอัตรา 6.5-6.7% ต่อปีเท่ากับปัจจุบัน สำหรับทายาทนั้น
หากครุเข้าร่วมโครงการก็ยังคงได้รับเงินค่าจัดการศพจาก ช.พ.ค. 200,000 บาท
และหากยังมีเงินส่วนต่างเหลือจากที่ชำระหนี้ธนาคารอีก ก็จะคืนให้แก่ทายาท” นายพินิจศักดิ์กล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559